



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
16 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

นโยบายส่งเสริมการมีบุตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, prd., TNN)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึงสถานการณ์เด็กเกิดน้อยว่าเป็นปัญหาของหลายประเทศทั่วโลก หากไม่มีการแก้ไขหรือดำเนินการใด ๆ ในอนาคตอันใกล้ไทยจะเป็นหนึ่งใน 23 ประเทศของโลกที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ประชากรของประเทศจะเหลือเพียง 50% ของปัจจุบัน สร.จึงได้เร่งรัดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพคลินิกส่งเสริมการมีบุตร คุณภาพ และเตรียมจัดทำแคมเปญใหญ่ระดับประเทศ Give Birth Great World และอาจเชิญชวนประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเข้าร่วม เพื่อเป็นการเปลี่ยนทัศนคติของการเกิดเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ของโลก

- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ภายในปี 2626 หรือ 60 ปีจากนี้ หากไม่มีการแก้ไขปัญหาประชากรไทยจาก 66 ล้านคน จะเหลือเพียง 33 ล้านคน และประชากรสูงอายุ 65 ปีขึ้นไปจะเพิ่มจาก 8 ล้านคนเป็น 18 ล้านคน ส่งผลให้เกิดภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้น งบประมาณในการรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น

นโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, acnews, hfocus, thailandplus)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย ได้จัดตั้ง "Safety Phuket Island Sandbox" เป็นจังหวัดนำร่อง มีการดำเนินการ 7 เรื่อง คือ 1.ประกาศเป้าหมาย จ.ภูเก็ต ปลอดภัยพิชิต 2.ฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงในผู้ให้บริการท่องเที่ยว 3. จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศ (Sky Doctor) 4. พัฒนาอาสาสมัครทางทะเล/อาสาสมัครชุมชน 5. มีถนนอาหารปลอดภัย (Street Food Good Health) 6. การคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ และ 7. Digital Disease Surveillance สำหรับความก้าวหน้าการจัดตั้ง รพ.ในกรุงเทพฯ 50 เขต 50 รพ. นอกจากการยกระดับ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) กรมการแพทย์ทหารอากาศ เป็น รพ.เขตตอนเมืองขนาด 120 เตียง ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 60 เป็น รพ.ผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง โดยมี รพ.ราชวิถี 2 เป็น รพ.รับส่งต่อ และได้ดำเนินการเพิ่มที่เขตมีนบุรี โดยจะพัฒนา รพ.นพรัตนราชธานี คู่มือกล้า สังกัดกรมการแพทย์ ให้เป็น รพ.เขตมีนบุรี ขนาด 60 เตียง

ร่างกฎกระทรวงฯถือครองยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, thaigov, thailandplus, thestandard, voicetv, acnews)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 พร้อมกล่าวว่า ขณะนี้ สร. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้นิสินฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ.... ถึงวันที่ 23 พ.ย.นี้ เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เบื้องต้นมีข้อเสนอคือ การครอบครองยาบ้า 5 เม็ดให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อเสพ คนกลุ่มนี้จะต้องมีครบ 3 ข้อ คือ สมครใจเข้ารับการรักษา, เข้าสู่ระบบบำบัด และมีหนังสือรับรอง จึงจะไม่มีคามผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ สร. มี สบยช. และมีเป้าหมายจัดตั้ง 1 จังหวัด 1 มินิธัญญารักษ์ ตามนโยบาย Quick win 100 วัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ฝ่ามือพลังจิต

สื่อเพิ่มเติม : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ch7, workpoint, one31, Hfocus, Thaipt, mgronline)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึงกรณีอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิต อ้างว่ามีพลังจิตในการรักษาโดยใช้เท้าถีบนิ้วนิ้วผู้มีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้น เป็นทางเลือกรักษาผู้ป่วย พร้อมทำทนาย สร. และแพทย์แผนปัจจุบันว่า ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้ผล ทาง สบส.ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เข้าข่ายผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ ถือเป็นการรักษาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แจ้ง 3 ข้อกล่าวหาแล้ว การอ้างว่าเป็นศาสตร์ใหม่นั้นต้องผ่านการประเมินตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ จึงจะนำมาประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือประกอบวิชาชีพโรคศิลปะได้ การประเมินทดสอบศาสตร์นั้นๆ ต้องทำตามกระบวนการ ส่วนที่อ้างพลังจิตนั้นเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ การรักษาต้องพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์จึงเป็นที่ยอมรับได้ อะไรที่พิสูจน์ไม่ได้และไม่มัลลฐานรองรับก็ไม่สามารถอนุมัตได้ว่าสามารถดำเนินการได้

- นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กำลังดำเนินการเร่งตรวจสอบเพื่อเอาผิด และการอวดอ้างรักษาในสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล ขาดความน่าเชื่อถือ และเสียงอันตรายกับคนไข้ที่ไปรักษาด้วยวิธีผิดมาตรฐาน ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณก่อนไปใช้บริการ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายชาติรี พินัย ผอ.กองกฎหมาย กรม สบส. กล่าวว่า ภายหลังจากเข้าตรวจสอบสถานที่เปิดรักษาทางศาสตร์พลังจิตเป็นการเช่าห้องพักกับทางโรงแรมเปิดเป็นสำนักงานตั้งแต่เดือน ม.ค. แต่มีพฤติกรรมนำไปโฆษณาในสื่อโซเชียลเป็นการกระทำผิดกฎหมาย 3 ข้อหา ประกอบด้วย พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม และ พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับเป็นแม่งานได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้หมดแล้ว จะส่งตัวแทนไปแจ้งความที่ บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดจากความเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังหรือเกิดการฉีกขาดของเยื่อหุ้มหมอนรองกระดูกสันหลังจากอุบัติเหตุหรือการเคลื่อนไหวผิดธรรมชาติ ส่งผลทำให้ชิ้นส่วนของหมอนรองกระดูกสันหลังบางตำแหน่งเคลื่อนหลุดออกมาทับเส้นประสาท มักเกิดขึ้นกับกระดูกสันหลังบริเวณคอและเอว อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงหรือรุนแรงถึงขั้นอัมพาตได้ การตรวจวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยควรใช้วิจารณญาณพิจารณาตามหลักเหตุและผล</p> <p>- นพ.ธนิชร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ปัจจุบันอาจจะมีการรักษาทางเลือกอื่นๆ ทั้งที่เป็นการรักษาทางเลือกต่างๆ ไป และการโฆษณาชวนเชื่อ ผู้ป่วยที่มีอาการและยังไม่ได้รับการวินิจฉัย หรือผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วและอยู่ระหว่างการรักษา ควรใช้วิจารณญาณและสติพิจารณาตามหลักเหตุผล ก่อนเลือกใช้บริการรักษาแขนงอื่นๆ เพราะอาจกดทับของเส้นประสาทหรือการกดทับไขสันหลังเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยมีอาการแยลงจนถึงขั้นเป็นอัมพาตหรือทุพพลภาพได้</p>	
<p>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึง การเดินทางโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ นำร่อง 4 จังหวัด ซึ่งสปสช.ได้ประสานเพื่อขอให้หน่วยบริการเอกชน โดยเฉพาะร้านยา และคลินิกเอกชน เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ และต้องการให้หน่วยบริการทุกแห่งได้เข้าร่วมทั้งหมด คาดในอนาคตเมื่อพัฒนาระบบเบิกจ่ายให้มากขึ้น จะทำให้การเบิกจ่ายทำได้แบบวันต่อวัน โดยสปสช. ต้องการข้อมูลที่ยืนยันได้จริงว่าประชาชนไปใช้บริการและให้บริการจริง เมื่อพิสูจน์ครบถ้วนก็จ่ายเงินทันที</p>	
<p>สปสช. แก้ปัญหาการเบิกจ่าย รพ.หลังสวนติดขัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, isranews, thecoverage)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึง กรณีรพ.หลังสวนมีปัญหาในการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการจาก สปสช. เพราะจำนวนรายได้จากค่าเหมาจ่ายรายหัวไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย ว่า ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้บริหาร รพ.หลังสวน มีความเข้าใจกันมากขึ้นเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายค่าบริการกับ สปสช. ซึ่งพบว่ายังมีจุดบกพร่องของระบบต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมถึงแนวทางการทำให้รพ.มีรายได้ โดยเฉพาะการบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (P&P) และคัดกรองสุขภาพ ทั้งนี้ หากรพ.ไหนที่มีปัญหาและต้องการคำแนะนำจาก สปสช. ยินดีที่จะไปช่วย เพื่อให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ และรพ.เบิกจ่ายงบประมาณจาก สปสช. ได้อย่างเต็มที่</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- สสส. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เมื่อวันที่ 9 พ.ย. โดยรศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ผอ.ศูนย์วิจัยติดตามและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ ม.มหิดล กล่าวว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนของไทยน่าเป็นห่วง พบเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพราะไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้คือ บุหรี่ไฟฟ้า และเป็นสิ่งเสพติดอันตราย ซึ่งมาจากกลยุทธ์การตลาดที่บิดเบือนของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า รัฐบาลต้องไม่หลงเชื่อข้ออ้างต่างๆ ของเครือข่ายสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งทำเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน แต่ควรเร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง รวมทั้งเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เร่งปราบปรามการขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- อย. ชี้แจงการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือนสูตรนางแซง อ้างจัดทุกปัญหาสิ่ว ฮอริโมน กระเนื้อ ดึงเนื้อฝ้า กระ จุดต่างดำ สลายหายไม่ต้องเลเซอร์ เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดแจ้งเป็นเครื่องสำอาง ชื่อการค้า ตะวันเดือน (TAWANDUEAN) ชื่อเครื่องสำอาง นางแซง เฮอเบิล โซป (NANG SANG HERBAL SOAP) เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-1-6100032680 ประเภทผลิตภัณฑ์สบู่</p>	